

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Ngày 8 Tháng 8 Năm 2024

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,

Quy trình chọn trường *Find Your Fit* của Sở Giáo Dục Philadelphia cho phép học sinh hiện đang học từ lớp mẫu giáo đến lớp 11 được phép nộp đơn xin theo học tại bất kỳ trường nào còn chỗ trống trong Sở Giáo Dục, bên ngoài địa phương hoặc khu vực cùng tuyến của mình cho năm học tiếp theo. **Quy trình chọn trường Find Your Fit cho năm học 2025-2026 sẽ bắt đầu vào lúc 4:00 chiều ngày 13 tháng 9 năm 2024 và kết thúc vào lúc 11:59 tối ngày 23 tháng 10 năm 2024.**

Trong năm học 2023-2024, Sở Giáo Dục tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp từ học sinh và gia đình về việc cải thiện quy trình tuyển sinh. Do đó, Văn Phòng Ghi Danh và Tuyển Sinh (OSEP) và Văn Phòng Công Nghệ Thông Tin (IT) đã hợp tác với một nhà cung cấp công nghệ mới, Avela, để thực hiện một số thay đổi dựa trên ý kiến đóng góp của bạn. Hệ thống chọn trường mới được cập nhật của chúng tôi sẽ giúp cho quy trình nộp đơn hợp lý hơn. **Vào ngày 5 tháng 8, chúng tôi đã ra mắt một công cụ tìm kiếm trường học thân thiện hơn với người dùng, có tên là Explore. Công cụ này cung cấp thông tin toàn diện về từng trường.** Sau đây là những gì học sinh và gia đình nào có kế hoạch tham gia vào quá trình chọn trường học cho năm học 2025-2026 có thể mong đợi khi quá trình nộp đăng ký mở vào mùa thu năm nay.

- **Trong hệ thống chọn trường mới của chúng tôi có một thông tin mới cực kỳ quan trọng. Đó là mỗi ứng viên có thể xếp hạng 5 lựa chọn trường học/chương trình hàng đầu của mình.** Trong những năm trước đây, tiêu chuẩn gần như duy nhất để xét duyệt là tính đủ điều kiện và số chỗ học trống. Hệ thống mới này sử dụng thuật toán đoạt giải Nobel được thiết kế để tạo ra việc tuyển sinh tốt nhất dựa trên cả tiêu chuẩn đủ điều kiện của ứng viên và sở thích của họ cũng như dựa trên cách họ xếp thứ tự các lựa chọn trường học theo ý muốn của mình. **Điều quan trọng cần nhớ là phải chọn tổng cộng 5 trường. Việc giới hạn các lựa chọn sẽ không cải thiện cơ hội được tuyển chọn – trên thực tế, cơ hội sẽ giảm xuống.**
- **Ứng viên có thể nhận được một lời đề nghị tuyển nhận hoặc không có lời đề nghị nào trong giai đoạn phản hồi ban đầu.** Các lời đề nghị sẽ được đưa ra dựa trên thứ tự mà ứng viên xếp hạng 5 trường học của mình, tiêu chuẩn đủ điều kiện của ứng viên và số lượng chỗ trống tại trường học/chương trình.
- **Người nộp đơn chỉ được giữ trong danh sách chờ của các trường theo thứ tự cao hơn mà họ không nhận tuyển chọn.** Ví dụ, nếu một học sinh chọn 5 trường theo thứ tự ưa thích và được nhận vào trường ở lựa chọn thứ 3 thì họ sẽ vẫn nằm trong danh sách chờ của trường ở lựa chọn thứ 1 và thứ 2, nhưng sẽ tự động bị từ chối ở trường thứ 4 và thứ 5. Nếu sau đó họ được đưa vào danh sách chờ ở lựa chọn thứ 2 của mình thì họ có thể chấp nhận lời mời đó, lời mời này sẽ tự động từ chối lời mời ban đầu ở lựa chọn thứ 3 của họ nhưng cho phép họ vẫn nằm trong danh sách chờ cho lựa chọn thứ nhất của mình. Sau đó, họ có thể chấp nhận một suất tại lựa chọn đầu tiên của mình, nếu được mời.
- Ưu tiên mã bưu chính vẫn được xem xét, nhưng mã bưu chính đã thay đổi một chút. Sáu mã bưu chính là **19140, 19133, 19132, 19136, 19124 và 19134.**

- Mặc dù thông tin đánh giá, bao gồm cả PSSA, vẫn là bắt buộc để có được chỗ học tại các trường tuyển sinh dựa trên tiêu chí, **hệ thống tuyển sinh sẽ không còn chấp nhận Hệ Thống Đánh Giá Thay Thế Pennsylvania (PASA) là một đánh giá chuẩn hóa được chấp thuận.**

Là một Sở Giáo Dục, chúng tôi rất vui mừng về những cập nhật trong quy trình chọn trường *Find Your Fit*. Chúng tôi tin rằng hệ thống mới sẽ tính đến sở thích của học sinh tốt hơn, cung cấp lời mời ban đầu cho nhiều học sinh hơn, tạo điều kiện cho nhiều đơn xin nhập học hơn trong thời gian ngắn hơn và dẫn đến việc giảm thời gian cần thiết để lấp đầy các chỗ trống trên khắp các trường của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về quy trình lựa chọn trường Find Your Fit, bao gồm các mốc thời gian, tiêu chí và các nguồn lực hữu ích vào mùa thu. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi mời bạn tìm câu trả lời cho các câu hỏi bổ sung của mình và tìm hiểu thêm về việc chọn trường bằng cách truy cập trang: schoolselect.philasd.org.

Chúc bạn tận hưởng một mùa hè vui vẻ!

Chào hợp tác,



Tiền Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
The School District of Philadelphia